

Câu bé Việt đoạt giải nhất với bức họa "Thuyền Nhân" (Little boat, big story for Noble Park boy)

Tác Giả: SE suu tam

Chúa Nhật, 12 Tháng 6 Năm 2011 06:47

Câu bé Việt tên Huy 8 tuổi của Trường Tiểu học St. Anthony Victoria, đã vẽ bức tranh chi tiết thuyền vượt biển với tên "Thuyền Nhân" trong cuộc thi minh họa của trường.

Bức tranh "Thuyền Nhân" của bé Huy được chọn đưa đi dự tranh Giải thi công Bức Xã Hội của Địch Công giáo tại thành phố Melbourne và đã chiếm giải nhất.

Tác phẩm "Thuyền Nhân" của bé Huy được trưng bày trong số 28 bức họa tham dự thi.

Độc giả thi đấu bức họa của bé Huy với ban giám khảo cô giáo Anisah Furness đã hỏi Huy về bức họa "The Boat People" có nghĩa gì với Huy. Bé Huy trả lời:

"Đây là chi tiết thuyền của Ba em".

Độc giả hỏi rõ hơn cô giáo Anisah Furness đã hỏi Ba của bé Huy cho biết thêm về ý nghĩa chi tiết thuyền mà bé Huy đã vẽ.

Ba của bé Huy, anh Vu Bang (Vũ Bằng) cho biết:

- Tháng Hai năm 1983 anh vượt biển tìm tự do tại Việt Nam, lúc đó anh 18 tuổi, bằng chi tiết thuyền cũ nát không thể phồng và nấc uồng. Sau 7 ngày lênh đênh trên biển anh đã đến đảo Thái Lan; được đưa vào Trại Tồn và sống ở đây 3 năm trước khi đi đến nơi.

Tháng Tám năm 1983 anh chèo em của anh Bằng gồm 2 trai và 1 gái, theo bầy cừu tìm tự do của anh, vượt biển bằng chiếc thuyền chèo may đã chết vì sóng dữ trên biển.

Cô giáo Anisah Furness cho biết:

"Lúc đầu tôi nghĩ bức họa của Huy chỉ là bức tranh đẹp về một chi tiết thuyền con nhỏ khi biết thêm câu chuyện đằng sau bức tranh đã làm tăng thêm giá trị của tác phẩm".

Theo Anisah Furness số phận gia đình đã làm nổi bật:

"Thật là đáng kinh ngạc, chỉ vài nét phác họa đã gây nên bức tranh và họa phẩm tuyên ngôn lớn."

Cu bé Vi t đo t gi i nh t v i b c h a Thuy n Nhân (Little boat, big story for Noble Park boy)

Tác Giả: SE suu tam

Chúa Nhật, 12 Tháng 6 Năm 2011 06:47



Bé Huy, học sinh của trường Tiểu học St. Anthony Victoria với bằng thưởng Giải nhất cho bức họa "Thuyền Nhân" ("Boat People")



Bé Huy và anh Vũ Bằng với tác phẩm trưng giải "Thuyền Nhân"